

สรุป

## แจ้งโรงเรียนตรวจสอบข้อมูลและลงทะเบียนหน่วยรับบริจาคผ่านระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) ของกรมสรรพากร ภายใน 25 ธ.ค.2566

นำเสนอมื่อ : 15 ธ.ค. 2566

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหนังสือ ที่ ศธ 04002/ว5605 ลงวันที่ 14 ธค 2566 เรื่อง แจ้งการตรวจสอบข้อมูลและลงทะเบียนหน่วยรับบริจาคผ่านระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) ของกรมสรรพากร สำหรับหน่วยรับบริจาคประเภทสถานศึกษา รายละเอียด ดังนี้

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แจ้งให้โรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ดำเนินการ เกี่ยวกับการรับบริจาคของสถานศึกษาผ่านระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) ของกรมสรรพากร ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๗๖๘) พ.ศ. ๒๕๖๖ (มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการศึกษา) ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗ เพื่อให้ ผู้บริจาคมีสิทธิหักลดหย่อนหรือหักรายจ่ายได้ ๒ เท่า ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ในการนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา และสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงขอให้โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดสำนักบริหารงาน การศึกษาพิเศษ ตรวจสอบข้อมูลหน่วยรับบริจาคและลงทะเบียนหน่วยรับบริจาค โดยระบุข้อมูลผู้เสียภาษีอากร ตรวจสอบข้อมูลผู้เสียภาษีอากรและยืนยันการลงทะเบียน ตามแนวทางการลงทะเบียนในเชิงระบบบริจาค อิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) สำหรับหน่วยรับบริจาคประเภทสถานศึกษา รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อให้สำนักงานสรรพากรพื้นที่อนุเมตติสิทธิในระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) ของกรมสรรพากร ทั้งนี้ ขอความร่วมมือดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๖

## กวางทีสุก

ที่ ศธ ๐๔๐๐๒/ว ๕๖๐๕



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง แจ้งการตรวจสอบข้อมูลและลงทะเบียนหน่วยรับบริจาคผ่านระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) ของกรมสรรพากร สำหรับหน่วยรับบริจาคประเภทสถานศึกษา

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต  
และผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษทุกแห่ง

อ้างถึง หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ ๐๔๐๐๒/ว๓๘๘๖ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๖  
สิ่งที่ส่งมาด้วย แนวทางการลงทะเบียนใช้งานระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) สำหรับหน่วยรับบริจาค  
ประเภทสถานศึกษา

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แจ้งให้โรงเรียน  
ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ดำเนินการ  
เกี่ยวกับการรับบริจาคของสถานศึกษาผ่านระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) ของกรมสรรพากร  
ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๗๖๘) พ.ศ. ๒๕๖๖  
(มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการศึกษา) ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗ เพื่อให้  
ผู้บริจาคมีสิทธิหักลดหย่อนหรือหักรายจ่ายได้ ๒ เท่า ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ในการนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา และสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  
ขั้นพื้นฐาน จึงขอให้โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดสำนักบริหารงาน  
การศึกษาพิเศษ ตรวจสอบข้อมูลหน่วยรับบริจาคและลงทะเบียนหน่วยรับบริจาค โดยระบุข้อมูลผู้เสียภาษีอากร  
ตรวจสอบข้อมูลผู้เสียภาษีอากรและยืนยันการลงทะเบียน ตามแนวทางการลงทะเบียนใช้งานระบบบริจาค  
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) สำหรับหน่วยรับบริจาคประเภทสถานศึกษา รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย  
เพื่อให้สำนักงานสรรพากรพื้นที่อนุมัติสิทธิในระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) ของกรมสรรพากร  
ทั้งนี้ ขอความร่วมมือดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๖

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง)

ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติราชการแทน  
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักการคลังและสินทรัพย์

โทร. ๐ ๒๒๘๒ ๑๗๔๗, ๐ ๒๒๘๘ ๕๕๒๐

โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๙๑๘๕



# แนวทางการลวงทะเบียนใช้วาน

## ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์



สำหรับหน่วยงานรับบริจาค  
ประเภทสถานศึกษา



สำนักงานคลังและสินทรัพย์  
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน



ที่มา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน